

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.95 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.80-32.10 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.95 บาท อ่อนค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.92 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 31.80-32.10 บาท

\* นายเศรษฐ์ ีรธรรมรงค์ ผู้ชำนาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มอ่อนค่า หลังเฟดยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ จากเดิมที่ตลาดติดตามว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

\* คืนที่ผ่านมาตลาดเคลื่อนไหวตามผลการประชุมนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการ "คง" อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 2.25-2.50% ตามคาดแต่มีการปรับลดดอกเบี้ยสำหรับเงินสำรองส่วนเกิน (IOER) ลง 0.05% มาที่ระดับ 2.35% เพื่อเป็นการรับประกันว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของเฟดซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บระหว่างกันสำหรับการกู้เงินในช่วงข้ามคืน และเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เฟดใช้ควบคุมอัตราดอกเบี้ยอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ จะยังคงอยู่ภายในช่วงเป้าหมาย 2.25-2.50%

\* ในระยะสั้นเงินบาทจะอ่อนค่าจากทิศทางดอลลาร์ที่แข็งค่า ขณะที่ตลาดติดตามรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์ถ้าการจ้างงานสหรัฐยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีจะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อเงินบาท ในทางกลับกันถ้าตลาดแรงงานสหรัฐชะลอตัวลงก็จะเห็นภาพการปิดรับความเสี่ยงส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าได้

\* ในระยะยาวติดตาม การเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังสถานีโทรทัศน์ CNBC รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวเมื่อวานนี้ว่า ข้อตกลงการค้าที่รอคอยมาอย่างยาวนานระหว่างจีนและสหรัฐ "มีความเป็นไปได้"ว่าจะเกิดขึ้นภายในวันศุกร์หน้า จากก่อนหน้านี้มีรายงานว่า สหรัฐและจีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า ซึ่งจะรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีที่รัฐบาลสหรัฐจะยุติการเรียกเก็บภาษีบางส่วนต่อสินค้าจีนกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ ตัวแทนจากสหรัฐประชุมกับเจ้าหน้าที่เจรจาจีน ณ กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ ในขณะที่นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันสำหรับการเจรจาในสัปดาห์หน้า

\* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 97.62 จากวานนี้ 97.68

\* วานี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 412.39 ล้านบาท

\* วานี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -3,786.80 ล้านบาท

\* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.933 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้